

# Cây màu phủ xanh đồng ruộng



Vụ đông năm nay, huyện Thái Thụy trồng được 5.000ha cây màu vụ đông gồm: ngô 800ha; dưa, bí các loại 800ha; khoai tây 650ha; 500ha hành, tỏi, còn lại là rau màu các loại. Hiện nay, nông dân địa phương đang tập trung chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh nhằm nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Về Thủy Trường những ngày này, khắp các cánh đồng đã được phủ kín một màu xanh của các loại cây màu vụ đông. Do được chăm sóc và bảo vệ tốt nên hiện nay 250ha cây màu vụ đông của xã sinh trưởng, phát triển nhanh. Đang chăm sóc cây màu trên cánh đồng thôn Tam Tri, bà Phạm Thị Đào cho biết: Vụ đông này nhà tôi trồng được 5 sào hành, tỏi. Hiện nay, hành, tỏi phát triển tốt, cao khoảng từ 10 - 15cm so với mặt ruộng. Theo kinh nghiệm nhiều năm, giai đoạn này hành, tỏi hay bị chết héo do vi khuẩn nấm phát sinh gây hại. Vì vậy, để bảo đảm cho cây phát triển tốt, tôi đã sử dụng các loại chế phẩm đối kháng nấm ngay từ lúc bón lót phân cho cây và hòa nước tưới cho cây định kỳ 10 ngày/lần. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết nếu có mưa phùn kéo dài, sương ban đêm sẽ tiến hành phun thuốc phòng bệnh định kỳ cho cây.

Theo ông Đồng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Trường: Vụ đông này xã trồng 250ha cây màu nhưng đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 10 đã làm chết gần 30ha, trong đó

chủ yếu là dưa hấu. Để bảo đảm diện tích cây màu vụ đông, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trồng mở rộng một số diện tích cây màu truyền thống để bù lại diện tích cây màu đã bị thiệt hại. Hiện nay, xã đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ để cây màu sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy: Đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 10 đã làm chết 800ha cây màu vụ đông của huyện. Để bảo đảm diện tích cây màu vụ đông theo kế hoạch, ngành Nông nghiệp huyện tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh tiến độ gieo trồng cây màu ưa lạnh như sà lát, khoai tây, cải bắp, rau màu các loại... Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức tiếp nhận và sử dụng tốt lượng khoai tây giống tỉnh hỗ trợ; hướng dẫn người dân làm đất và trồng bảo đảm mật độ, đúng kỹ thuật, thời vụ. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn người dân tiến hành chăm sóc, bón phân, tưới nước, tạo điều kiện cho cây màu vụ đông sinh trưởng, phát triển nhanh, nhất là đối với những diện tích cây màu vụ đông ưa ẩm và các diện tích bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài.

Trước diễn biến bệnh lùn sọc đen đang phát sinh gây hại ở cây ngô, huyện Thái Thụy chỉ đạo các địa

phương khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện cây ngô có các triệu chứng như cây thấp lùn, thân ngắn, lá xanh đậm, có sọc trắng dọc gân lá, lá non có mép rách hình chữ V thì tiến hành nhổ bỏ để tiêu hủy. Đồng thời, hướng dẫn người dân tiến hành phun thuốc trừ rầy (nguồn môi giới lây lan bệnh lùn sọc đen) trên các vùng ngô bị nhiễm bệnh bằng các thuốc nội hấp, lưu dẫn như Penalty 40WP, Chess 50WG, Oshin 20WP, Midan 10WP..., sau khi phun thuốc từ 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại. Bên cạnh đó, để hạn chế nguồn bệnh gây hại, nhất là bệnh lùn sọc đen phát sinh trên đồng ruộng, các địa phương trong huyện cũng đang huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cây lật đất không trồng cây màu vụ đông, phối ái nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh hại.

Tháng 12 về Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), chúng tôi như cảm nhận được sự hồi sinh diệu kỳ trên những cù đống 2 tháng trước còn chìm trong mưa lụt. Màu xanh no ấm của rau màu nhân thêm niềm vui trên mỗi khuôn mặt người nông dân, thêm một vụ đông thắng lợi đang về.

Trận mưa lớn tháng 10 đã làm gần 280ha cây màu của Quỳnh Hội ngập úng, nhiều thôn bị thiệt hại nặng như Lương Mỹ, Đồng Xá. Ngay khi mưa dứt, xã đã huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng bổ sung những diện tích bị thiệt hại.

Quỳnh Hội là địa phương có truyền thống phát triển cây màu vụ đông, đặc biệt, đây là vùng trọng điểm trồng ớt của Quỳnh Phụ nên bên cạnh việc khôi phục diện tích ớt, xã chủ trương vận động nông dân trồng các loại rau màu ngay để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay, toàn bộ diện tích cây màu vụ đông của địa phương với gần 100ha ớt, khoai tây 45ha, khoai lang 30ha, bí đao 17ha và rau

Quỳnh Hội, nhờ kinh nghiệm canh tác, hiệu quả từ thu hoạch đã đưa vụ đông lên thành vụ sản xuất chính. Hiện tại, ngoài rau màu các loại, trên 80% diện tích ớt và khoai lang ở đây đã cho thu hoạch. Giá thu mua ớt dao động ở mức 60.000 đồng/kg và chắc chắn sẽ còn tăng vào thời điểm cuối năm. Khoai lang được thu mua với giá 7.000 đồng/kg. Những ngày này,



Nông dân xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu vụ đông.

màu các loại đang phát triển xanh tốt, nhiều diện tích đã cho thu hoạch.

Trên cánh đồng thôn Phụng Công, vừa nhanh tay thu hoạch ớt, ông Nguyễn Tiến Tạng hồ hởi chia sẻ: Vụ đông năm nay gia đình tôi trồng 7,5 sào, trong đó 4 sào ớt, còn lại là khoai lang, lạc, rau màu các loại. Mưa lớn làm thiệt hại một phần diện tích ớt, gia đình đã nhanh chóng trồng bổ sung khoai tây theo chủ trương của xã. Năm nay, năng suất ớt có thể kém hơn các năm trước nhưng bù lại giá ớt tăng cao, làm động lực để ông Tạng và bà con nông dân trong thôn đẩy mạnh sản xuất và thêm gắn bó với vụ đông. Trên những mảng màu xanh no ấm, tiếng cười nói cùng những bàn tay thoăn thoắt thu hoạch ớt của bà con nông dân như mời gọi chúng tôi về thôn Nguyễn Xá. Bà Phạm Thị Hiện, một nông dân trong thôn cho biết: Với 5 sào ớt và rau màu, hiện tại gia đình tôi đang tập trung thu hoạch. Nhờ giá ớt cao và ổn định nên từ đầu vụ đến nay gia đình tôi đã thu nhập gần 20 triệu đồng từ làm vụ đông, bù đắp phần lớn những thiệt hại do mưa ngập gây ra.

Ở Quỳnh Hội, nhờ kinh nghiệm canh tác, hiệu quả từ thu hoạch đã đưa vụ đông lên thành vụ sản xuất chính. Hiện tại, ngoài rau màu các loại, trên 80% diện tích ớt và khoai lang ở đây đã cho thu hoạch. Giá thu mua ớt dao động ở mức 60.000 đồng/kg và chắc chắn sẽ còn tăng vào thời điểm cuối năm. Khoai lang được thu mua với giá 7.000 đồng/kg. Những ngày này,

thương lái tập trung về các xứ đồng Quỳnh Hội, chờ nông dân thu hoạch xong nông sản là thu mua ngay, do giá cao nên bà con rất phấn khởi.

Để vụ đông phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội cho biết: Ngoài sự hỗ trợ sản xuất vụ đông của UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhờ nắm bắt thời vụ, địa phương đã định hướng cho người nông dân lựa chọn những cây trồng cho giá trị kinh tế cao trong sản xuất, đặc biệt là cây ớt. Ngoài ra, UBND xã và HTX đã triển khai kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền trồng cây màu vụ đông, làm tốt công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm thủy lợi, cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật, diệt chuột..., hướng tới sản xuất nông sản an toàn. Vấn đề quan tâm nhất của Quỳnh Hội và nhiều địa phương khác trong huyện hiện nay là tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Mặc dù xã đã chủ động mời các công ty, doanh nghiệp uy tín về ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhưng thực sự hiệu quả chưa cao. Nông dân còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu chủ động, chạy theo thị trường nên dễ phá hợp đồng và bị tư thương ép giá. Khi "4 nhà" vẫn chưa tìm được tiếng nói chung thì bài toán tiêu thụ nông sản thực sự còn nan giải và điệp khúc "độc mùa mất giá, được giá mất mùa" vẫn còn tiếp diễn.

TRẦN TUẤN - TRỊNH CƯỜNG

## Tổng nguồn vốn dành cho tín dụng chính sách đạt 179.877 tỷ đồng

(vietnamplus.vn) Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổng nguồn vốn dành cho tín dụng chính sách đến nay đạt 179.877 tỷ đồng, tăng 17.411 tỷ đồng so với năm 2016, tổng dư nợ 169.699 tỷ đồng, tăng 12.327 tỷ đồng.

Để có được kết quả trên là do nhờ quán triệt Chỉ thị số 40, Ủy ban MTTQ Việt Nam và hội đoàn thể các cấp cũng đã chú trọng hơn đối với việc chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả phối hợp thực hiện đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội...

Về tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách, mặc dù có nhiều khó khăn về kinh tế nhưng Chính phủ và các bộ, ngành vẫn ưu tiên dành nguồn vốn để bổ sung cho tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, kế hoạch tăng trưởng dự nợ tín dụng tăng 8% năm 2017, đã kịp thời đáp ứng các nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đồng hỗ trợ Ngân hàng Chính sách về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đây sẽ là một sự thay đổi rất căn bản trong việc xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách thực hiện cho vay ưu đãi. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách cũng đã nhận được sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong việc duy trì số dư tiền gửi 2% trên nguồn vốn huy động, góp phần tạo lập nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

## Sản xuất thử giống dưa lê Super 007 Honey



(nongnghiep.vn) Năm 2017, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương) đã thực hiện xây dựng mô hình sản xuất thử giống dưa lê Super 007 Honey của Hàn Quốc.

Mô hình được áp dụng tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện (14 hộ tham gia với diện tích 10.000m<sup>2</sup>) và xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương (3 hộ tham gia với diện tích 6.400m<sup>2</sup> trồng ngoài ruộng, 3.600m<sup>2</sup> trồng trong nhà màng).

Trong vụ xuân tỷ lệ sống ở giai đoạn ươm bầu đạt 90%. Tỷ lệ sống ngoài đồng ruộng đạt 80%, cây dưa bị phân trắng và bộ rễ nhiều chiếm đến 20 - 30% diện tích, cây sinh trưởng phát triển kém, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất cây trồng.

Đến vụ hè thu tỷ lệ sống của cây con tương đối cao đạt 98,5%, cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai và canh tác của địa phương, khả năng chống chịu bệnh khá, quả có mẫu mã đẹp có hình dạng quả oval, khi chín có màu vàng, sọc trắng, chất lượng ngon có vị ngọt, giòn và thơm hơn dưa lê nhưng vẫn có mùi thơm của các giống dưa lê ta, khối lượng từ 350 - 400 gram/quả, có từ 6 - 8 quả/cây, năng suất đạt từ 1,06 - 1,14 tấn/sào với giá bán là 25.000 đồng/kg, các hộ dân thu lãi 11,15 triệu đồng/sào trồng dưa ngoài đồng ruộng và 16,16 triệu đồng/sào trồng dưa trong nhà màng.

## MINH KHAI

# Phát triển chăn nuôi gắn với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

Xác định để chăn nuôi phát triển bền vững thì phải chú trọng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, nhiều gia đình trên địa bàn xã Minh Khai (Hưng Hà) đã sử dụng bể biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Gia trại của gia đình anh Vũ Văn Hoan ở thôn Tuy Lai được xây dựng từ 10 năm nay, thường xuyên nuôi từ 40 con lợn nái và lợn thịt trở lên. Ngay từ khi phát triển gia trại, anh đã đầu tư gần 15 triệu đồng xây dựng bể biogas với thể tích 15m<sup>3</sup> để xử lý chất thải chăn nuôi và tạo nguồn khí đốt cho gia đình. Anh Hoan cho biết: Xây dựng bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi là việc

làm thực sự cần thiết, nó không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mang lại nguồn lợi kinh tế cho gia đình. Khi chưa có nguồn khí đốt từ bể biogas, mỗi năm gia đình tôi phải tốn khoảng 5 triệu đồng để mua gas và than về làm chất đốt. Có những thời điểm giá gas tăng cao, gia đình tôi chuyển sang đun than, khi than độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ

trong nhà. Từ khi tận dụng nguồn khí đốt trong chăn nuôi, gia đình tôi được đun nấu thoải mái, mỗi ngày nấu 4 nồi cơm lợn (70 lít nấu), nước nóng luôn có sẵn phục vụ sinh hoạt.

Còn gia đình anh Phạm Tiến Thành cùng ở thôn Tuy Lai, mặc dù trang trại chăn nuôi với số lượng lớn (thời điểm cao nhất nuôi 100 con lợn thịt, 60 con lợn nái) nhưng khi tới gần khu chăn nuôi cũng không cảm

thấy có mùi khó chịu bởi khi xây dựng trang trại anh đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi. Anh Thành cho biết: Chăn nuôi với số lượng lớn, bình quân mỗi ngày đàn lợn thải ra gần 3 tạ phân. Nguồn phân được đưa vào bể biogas xử lý thành khí đốt và làm thức ăn cho cá cũng như phân bón cho trồng trọt. Nguồn khí đốt dồi dào được tận dụng trong sinh hoạt gia

đình và sẵn sàng cung cấp cho những hộ xung quanh có nhu cầu.

Hiện nay, xã Minh Khai có hơn 140 hộ chăn nuôi với gần 48.000 con gia súc, gia cầm, trong đó 54 hộ

chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại. Các hộ đều nhận thức rõ về tác hại của chất thải chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến môi trường nên chủ động có các hình thức xử lý. Trên địa bàn xã

hiện có 60 hộ chăn nuôi xây dựng bể biogas, qua đó đã phát huy hiệu quả việc xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời giúp cho các hộ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt nhờ khí đốt từ bể biogas.

Ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc



Chăn nuôi quy mô lớn nhưng trang trại của gia đình anh Phạm Tiến Thành ở thôn Tuy Lai, xã Minh Khai (Hưng Hà) không gây mùi khó chịu nhờ có bể biogas xử lý chất thải.

phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Hàng năm, xã phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt lồng ghép với hướng dẫn cách sử dụng bể biogas trong chăn nuôi sao cho an toàn, hiệu quả để người dân thấy được lợi ích lâu dài từ mô hình này. Việc sử dụng bể biogas không chỉ tạo ra chất đốt phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân mà còn giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần giữ vững và nâng cao tiêu chí môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

THANH HUYỀN